
Fjölskylduráð Hafnarfjarðar 27.010.2017 
 
Fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar og VG um tilfærslu á frístundaþjónustu frá fræðslu- og 
frístundasviði til fjölskyldusviðs 

 
Hefur einhver starfsemi flust frá fræðslu- og frístundaþjónustu til fjölskylduþjónustu á síðustu 3 
mánuðum, eða eru áætlanir um slíka tilfærslu? 
Ef svo er, hvaða starfsemi er um að ræða og hvernig var staðið að ákvörðunum um tilfærslu hennar? 
 


